

หน่วยงานเจ้าภาพ	สำนักส่งเสริมสุขภาพ
ตัวชี้วัดที่ 1.6	อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน
หน่วยงานที่รับการประเมิน	สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
คำนิยาม	การตายมารดา หมายถึง การตายของมารดาไทยตั้งแต่ขณะตั้งครรภ์ คลอดและหลังคลอด ภายใน 42 วัน ไม่ว่าจะอายุครรภ์จะเป็นเท่าใดหรือการตั้งครรภ์ที่ตำแหน่งใด จากสาเหตุที่เกี่ยวข้องหรือก่อให้เกิดความรุนแรงขึ้น จากการตั้งครรภ์หรือการดูแลรักษาขณะตั้งครรภ์และคลอด รวมถึงการฆ่าตัวตาย แต่ไม่ใช่จากอุบัติเหตุต่อการเกิดมีชีพแสนคน
วิธีการจัดเก็บข้อมูล	เมื่อเกิดมารดาตาย ให้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้ 1. โรงพยาบาลที่มีมารดาตาย - แจ้งข้อมูลมารดาตายเบื้องต้นแก่ผู้อำนวยการโรงพยาบาล, นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และประธานคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็กระดับจังหวัด ภายใน 24 ชั่วโมง - ดำเนินการตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) และแก้ปัญหาเบื้องต้น 2. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด - แจ้งข้อมูลมารดาตายเบื้องต้นแก่ศูนย์เฝ้าระวังมารดาตาย ภายใน 24 ชั่วโมง 3. คณะกรรมการอนามัยแม่และเด็กระดับจังหวัด - เก็บรวบรวมข้อมูลมารดาตายทั้งหมด เพื่อใช้ทบทวนและวิเคราะห์สาเหตุการตายมารดา 4. ศูนย์เฝ้าระวังมารดาตาย - ประสานกับคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็กระดับจังหวัดเพื่อรวบรวมข้อมูลมารดาตาย - ส่งรายงานการตายมารดาเบื้องต้น ผ่าน http://savemom.anamai.moph.go.th ให้แก่กรมอนามัย ภายใน 24 ชั่วโมง - จัดประชุมทบทวนและวิเคราะห์สาเหตุการตายมารดา - ส่งแบบฟอร์มรายงานการตายมารดา (CE-62) ผ่าน http://savemom.anamai.moph.go.th แก่กรมอนามัย ภายใน 30 วัน 5. กรมอนามัย - วิเคราะห์ข้อมูลมารดาตายในภาพรวม และรายงานแก่คณะกรรมการขับเคลื่อนงานมารดาและทารกปริกำเนิด ทุก 3 เดือน - จัดทำรายงานประจำปี และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเสนอต่อผู้บริหารระดับสูง
แหล่งข้อมูล	หน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับ สำนักงานทะเบียนราษฎร์
รายการข้อมูล 1	A = จำนวนมารดาตายระหว่างตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอดภายใน 42 วัน ทุกสาเหตุ ยกเว้นอุบัติเหตุ ในช่วงเวลาที่กำหนด
รายการข้อมูล 2	B = จำนวนการเกิดมีชีพทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	$(A/B) \times 100,000$
ระยะเวลาประเมินผล	รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2563 - กุมภาพันธ์ 2564) รอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 2564)

เกณฑ์การประเมิน :

รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2563 – กุมภาพันธ์ 2564) และรอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม – กรกฎาคม 2564)

ระดับ	เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนน	แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน
1	Assessment มีรายการข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ที่นำมาใช้ในการดำเนินงานตัวชี้วัด	1	<p>1. มีรายการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการยุติการตั้งครุฑที่ปลอดภัยด้วยยา เพื่อลดการตายมารดาที่นำมาใช้เพื่อกำหนดมาตรการ และสร้างความรอบรู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ข้อมูลผลการดำเนินงาน และสถานการณ์การยุติการตั้งครุฑที่ปลอดภัยด้วยยา ย้อนหลัง 3 ปี - ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง <p><u>หมายเหตุ :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - องค์ประกอบด้านผลผลิตและผลลัพธ์ของการดำเนินการ : หัวข้อ “แสดงผลผลิตผลลัพธ์ระดับ C (Comparisons) การเปรียบเทียบ ” ไม่จำเป็นต้องมี เพราะสำนักอนามัยเจริญพันธุ์ เป็นเพียงหน่วยงานเดียวในระดับประเทศที่ดำเนินการยุติการตั้งครุฑที่ปลอดภัยด้วยยา เพื่อลดการตายมารดา - องค์ประกอบด้านผู้รับบริการมีข้อมูล : หัวข้อ “ความผูกพัน” ไม่จำเป็นต้องมีเพราะในแง่ของผู้รับบริการยุติการตั้งครุฑนั้น อาจแสดงออกด้วยการมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ความเต็มใจในการให้ความร่วมมือของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการของส่วนราชการ การให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กับส่วนราชการ รวมทั้งการกล่าวขวัญถึงในทางที่ดี <p>2. มีความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการยุติการตั้งครุฑที่ปลอดภัยด้วยยา เพื่อลดการตายมารดา ที่นำมาใช้เพื่อกำหนดมาตรการ และสร้างความรอบรู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย</p> <p>3. มีการวิเคราะห์และจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลและความรู้ในการยุติการตั้งครุฑที่ปลอดภัยด้วยยา เพื่อลดการตายมารดาที่นำไปสู่มาตรการ และสร้างความรอบรู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย</p>

ระดับ	เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนน	แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน
2	Advocacy/ Intervention มีการกำหนดมาตรการและประเด็นความรู้ที่ให้แก่ผู้รับบริการ (C)/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH) เพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด	1	1. มีมาตรการเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ PIRAB - มีมาตรการดำเนินงานเพื่อการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยด้วยยาในระดับประเทศ 2. มีประเด็นความรู้ที่เพื่อขับเคลื่อนการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยด้วยยาให้แก่กลุ่มเป้าหมาย 3. มีเหตุผลประกอบในการกำหนดมาตรการและประเด็นความรู้เพื่อขับเคลื่อนการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยด้วยยา
3	Management and Governance มีแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด	1	1. มีแผนการขับเคลื่อนตามมาตรการ และประเด็นความรู้ในการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยด้วยยา เพื่อลดการตายมารดา 2. มีการขับเคลื่อนการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยด้วยยา เพื่อลดการตายมารดา ตามแผนที่กำหนด 3. มีรายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ทุกเดือน และนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป
4	Output ผลผลิต มีผลการดำเนินงานตามแผนและมาตรการที่กำหนด	1	1. มีผลผลิตครบตามมาตรการที่กำหนดในแผนการขับเคลื่อนการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยด้วยยา 2. มีผลผลิตครบตามประเด็นความรู้ที่กำหนดในแผนการขับเคลื่อนการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยด้วยยา
5	Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด	1	อัตราส่วนการตายมารดาไทยตามตารางแนบท้าย
คะแนนรวม		5	

เงื่อนไข : (ถ้ามี)

เอกสารสนับสนุน :

ตัวอย่างเช่น คู่มือ, งานวิจัย, เอกสารทางวิชาการ เป็นต้น

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

Baseline data	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ.)		
		2561	2562	2563
อัตราส่วนการตายมารดาไทย	ต่อการเกิดมีชีพแสนคน	19.9	20.3	23.1

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

- นางพิมลพรรณ ต่างวิวัฒน์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
โทรศัพท์ : 02-590-4435 Email: pimolphantang@gmail.com
- นางนงลักษณ์ รุ่งทรัพย์สิน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย โทรศัพท์ : 02-590-4425
E-mail : noi_55@hotmail.com
- นางสาวพัชรีวรรณ เจนสาริกรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย โทรศัพท์ : 02-590-4244
E-mail : jenpatcha19@gmail.com

ผู้รายงานตัวชีวิต	<p>1. นางวรรณชนก ลิ้มจำรูญ นักวิชาการสาธารณสุข สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย โทรศัพท์ : 02-590-4438 โทรสาร 02-590-4427 E-mail : loogjun.ph@hotmail.com</p> <p>2. นางสาววรรณวิศา อยู่เป็นสุข นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย โทรศัพท์ : 02-590-4243 E-mail : wanvisa138@gmail.com</p> <p>3. นายณรงค์ฤทธิ์ เลิศอาวุธ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย โทรศัพท์ : 02-590-4243 E-mail : oppo2636@gmail.com</p>
-------------------	---

ตัวอย่าง *กรณีหน่วยงานที่รับการประเมิน แต่ละหน่วยงานรับค่าเป้าหมายไม่เท่ากัน ให้เพิ่มเติมตารางค่าเป้าหมาย (ระดับที่ 5)

หน่วยงาน	ข้อมูลฐาน การคำนวณ	รอบการประเมิน	ค่าคะแนนเทียบกับค่าเป้าหมาย (ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด)				
			0.2	0.4	0.6	0.8	1.0
สำนักส่งเสริมสุขภาพ	ร้อยละ 23.1 (ปี 2563)	5 เดือนแรก	28	26	24	22	20
		5 เดือนหลัง	25	23	21	19	17
สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์	ร้อยละ 23.1 (ปี 2563)	5 เดือนแรก	28	26	24	22	20
		5 เดือนหลัง	25	23	21	19	17